



ข่าวรามคำแหง

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒๗
๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
ปีการศึกษา ๒๕๒๐
วันที่ ๒๕ ตุลาคม

เพื่อเป็นสื่อกลาง
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

ม.ร.0601.033.0332/2520.07.27[001-008]

การบรรยายสรุปกระบวนการวิชา ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาค 2 ปีการศึกษา ๒๕๒๐

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับกระบวนการเรียนภาค 2 ปีการศึกษา ๒๕๒๐ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการบรรยายสรุปกระบวนการวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนทั้งในภาค 1 และภาค 2 ปีการศึกษา ๒๕๒๐ ตามแผนกำหนดการศึกษา ชั้นปีที่ 1 รวม 63 กระบวนวิชาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ดังนี้

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการบรรยายสรุปกระบวนการวิชาดังกล่าวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อบริการแก่นักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปขอรับได้ที่ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล หรือที่แผนกประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ชั้นถาวรหลังเก่า

ประกาศ ม.ร. วันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๒๐

กำหนดวันสอบภาคปฏิบัตินักศึกษา วิชาทหารชั้นปีที่ 1-2

เนื่องด้วยกรมการรักษาดินแดนได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-2 มาให้ทราบแล้ว มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงประกาศให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-2 ทราบดังนี้

- นักศึกษาชั้นปีที่ 1**
สอบวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
เวลา 08.00-12.00 น.
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2**
หมายเลข 1-500 สอบวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
เวลา 13.00-17.00 น.
หมายเลข 501-633 สอบวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๒๐
เวลา 13.00-17.00 น.

ศูนย์สอบ
สอบ ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต
ให้นักศึกษาวิชาทหารนำบัตรประจำตัว ไปในวันสอบ และไปถึงก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อรับฟังคำสั่งและ

ประกาศ ม.ร. วันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๒๐

การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้บรรยาย

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์มีความจำเป็นบางประการ ได้ขอเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้บรรยายของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาค 2 ปีการศึกษา ๒๕๒๐

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้เปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้บรรยายของบางกระบวนวิชาที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 เป็นดังนี้

กระบวนวิชา	ผู้สอนเดิม	ผู้สอนใหม่
EC 317	DARANEE	DARANEE, AMNUAYPEN
EC 424	SURAJAK	AMNUAYPEN
EC 429	KRIT AND STAFF	SURAJAK
EC 464	BANLUE	KWANJAI

ประกาศ ม.ร. วันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๒๐

งดสอนกระบวนวิชา PS 315

ด้วยคณะรัฐศาสตร์มีความจำเป็นบางประการ ไม่สามารถดำเนินการเปิดสอนกระบวนวิชา PS 315 ในภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๒๐ นี้ได้

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้งดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวในภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๒๐ นี้

ประกาศ ม.ร. วันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๒๐

สถานภาพการเป็นนักศึกษา

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๒๐

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแจ้งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๒๐ ซึ่งสถานภาพการเป็นนักศึกษาต้องสิ้นสุดลง เนื่องจากมีผลการสอบในภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕๒๐ คำว่า ๑ หน่วยกิต หรือไม่มาสอบใด หรือมาสอบใดไม่ครบตามที่กำหนดไว้ ๐.๕ แห่งขอรับคืนมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เฉพาะปีการศึกษา ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ ทราบว่า สถานมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ประชุมปรึกษาหารือมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงดังกล่าวในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๒๐ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๒๐ ดังปรากฏตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ซึ่งมีข้อสำคัญที่ควรทราบ คือ

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๒๐ ซึ่งสถานภาพการเป็นนักศึกษาต้องสิ้นสุดลง เพราะเหตุดังกล่าวข้างต้น มีโอกาสได้มาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งในปีการศึกษาถัดไป คือปีการศึกษา ๒๕๒1 โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครเข้าเป็นนักศึกษา และค่าที่นอนเป็นนักศึกษา
2. อนุญาตให้นำหน่วยกิตสะสมที่ได้ไว้มาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาด้วย แต่จะต้องสมัครเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาเดิม โดยให้ใช้รหัสประจำตัวเดิมที่ได้รับในปีการศึกษา ๒๕๒๐ และไม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอีก
3. ส่วนระยะเวลาที่ใช้ยื่นทะเบียนเรียนไว้แล้วในภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕๒๐ ให้นับเป็นหนึ่งภาคการศึกษา รวมอยู่ในระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน ๘ ปี ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕.๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๐ ด้วย
4. หากในภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕๒๑ สอบไล่ได้ต่ำกว่า ๑ หน่วยกิต และสถานภาพการเป็นนักศึกษาสิ้นสุดลงตามข้อ ๑ ข้างต้น 1 แห่งข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้ หน่วยกิตสะสมที่ได้ไว้ทั้งหมดจะไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
5. การออกเงินและผ่อนผันที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้ จะมีผลใช้บังคับกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๒๐ ซึ่งสถานภาพการเป็นนักศึกษาสิ้นสุดลง และมาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งในปีการศึกษา ๒๕๒1 ซึ่งเป็นปีการศึกษาถัดไปเท่านั้น การออกเงินและผ่อนผันนี้จะไม่มีผลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๒๐ ซึ่งมาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่หลังปีการศึกษา ๒๕๒๑ หรือผู้ที่มาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๒๑ แต่ไม่ประสงค์จะรับการยกเว้นและผ่อนผันที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้

การกวาดขันผู้เข้าไปประกอบการค้า ภายในโรงอาหารสร้างใหม่ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมิได้รับอนุญาต

ตามที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๒๐ ลงข่าวภายใต้หัวเรื่อง "ตั้งร้านค้าในรามคำแหง" มีความสำคัญว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ริ้วรื้อร้านค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าไปตั้งร้านค้าขายอาหารในมหาวิทยาลัย โดยแจ้งข้อหาบุกรุกให้ทราบ และได้ลงภาพพร้อมทั้งอธิบายประกอบภาพว่าเจ้าหน้าที่กำลังริ้วรื้อร้านอาหารที่อยู่ในเขต กับในเขตร่วมด้วยว่า มีนักศึกษา 4 นายเข้าร้องทุกข์ต่อผู้สื่อข่าวว่า การขับไล่พ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารดังกล่าวไม่เป็นธรรม ดังนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหงพิจารณาแล้วเห็นว่า ช่างดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ยืนยันจะทวงให้ผู้อ้างมีความเข้าใจผิดได้ มหาวิทยาลัยจึงขอชี้แจงให้ทราบความจริงดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากปรากฏว่าได้มีผู้เข้ามาแสวงหาประโยชน์ประกอบการค้าภายในเขตของมหาวิทยาลัยโดยมิได้รับอนุญาตเป็นจำนวนมาก ทำให้มหาวิทยาลัยต้องบริบาลภาคในการเป็นต้นการศึกษา และทำให้สถานที่ของมหาวิทยาลัยสกปรกขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยิ่ง เพราะบุคคลเหล่านั้นใช้น้ำแข็งหอบเร่แผงลอยและรถเข็นเกะกะทั้งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัยไม่เลือกที่ มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องดำเนินการใช้มาตรการกวาดขันเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยให้เข้ามาขายได้เฉพาะผู้ที่มิได้รับอนุญาตของคณะกรรมการควบคุมร้านค้าซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งขึ้นให้มีหน้าที่ควบคุมร้านค้าเหล่านั้น และกำหนดสถานที่ให้ขายได้ในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยหรือตามจุดที่มหาวิทยาลัยจัดไว้เท่านั้น ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนเข้ามาขายโดยมิได้รับอนุญาต หากคัดค้านแล้วไม่เชื่อฟัง ก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายขมขามครั้งแล้ว และได้จับกุมผู้บุกรุกเช่นนี้เมื่อเป็นประจำตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๑๖ เป็นต้นมา
2. มหาวิทยาลัยได้สร้างโรงอาหารขึ้นใหม่ ๓ หลัง เป็นโรงอาหารกิ่งสวนหลังที่ ๔ ปรากฏว่ายังไม่ทันจัดให้ผู้ประกอบการค้าที่มีใบอนุญาตเช่าขาย ก็มีผู้เข้าไปขายโดยพลการเต็มหมดโรงอาหารใหม่ที่เป็นภาพปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้น มิใช่โรงอาหารที่จะริ้ว หากเป็นโรงอาหารที่เพิ่งสร้างเสร็จก็มีผู้บุกรุกเข้าไปค้าขาย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างอาคารเรียนรวม ๕ ชั้น 1 หลัง อาคารศึกษานิเทศ ๓ ชั้น 1 หลัง และโรงอาหารถาวรชั้นเดียว 1 หลัง ขึ้นในบริเวณพื้นที่ของโรงอาหารชั่วคราวแห่งที่ ๓ กรมเจ้าพนักงานจำเป็นต้องรีบขนย้าย ให้มีพื้นที่สร้างอาคารใหม่ดังกล่าว และถนัดผู้ประกอบการค้าที่มีใบอนุญาตจากโรงอาหารชั่วคราวเท่าไปอยู่ ณ โรงอาหารกิ่งสวนหลังที่ ๔ ที่เพิ่งสร้างเสร็จ แต่โดยที่มีผู้บุกรุกเข้าไปดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้ขอให้ผู้บุกรุกเหล่านั้นออกไปโดยดีที่ไม่เสียพิน และเชิญมาร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการประชุม ข้ออ้างต่างๆ ดังที่ลงในหนังสือพิมพ์ว่า เข้าไปขายตามข้อตกลงกับองค์การนักศึกษา ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด มหาวิทยาลัยไม่เคยมอบให้องค์การนักศึกษาที่ถูกยุบเลิกไปแล้วไปทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศเตือนให้ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวทราบดีว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการบุกรุก และให้ขนย้ายออกไปโดยเร็วภายในวันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๒๐ เพราะมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องรีบสร้างอาคารใหม่ตามที่ได้ยื่นสัญญาไว้กับผู้บริหารแล้วตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ๒๕๒๐ แต่ถึงเริ่มก่อสร้างไม่ทัน เพราะมีข้ออ้างที่มิชอบถูกต้องจากโรงอาหารชั่วคราวเก่า

แนวความคิดของ KEYNESIAN

และของ FRIEDMAN

ศาสตราจารย์ สถาบัน...

คณะเศรษฐศาสตร์

ตั้งแต่ปี 1936 เป็นต้นมา ทฤษฎีของเคนส์ได้มีอิทธิพลมาก...

อิทธิพลมากหนังสือเล่มสำคัญของเขาคือ The General Theory of Employment, Interest and Money ในปี ค.ศ. 1936 ซึ่งมีผลต่อแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์สมัย classic...

(1) Y = C + I + G

จากสมการเป็นสมการพื้นฐานในระบบ income expenditure ตามแนวความคิดของ Keynes นี้คือว่า ปัญหาการว่างงานเกิดขึ้น เพราะเหตุว่า การออมและการลงทุนในระบบซึ่งกระทำกันโดยบุคคลหลายฝ่าย...

Y = C + S หรือ S = Y - C ดังนั้นการออมจึงมีลักษณะเป็นคำแปรปรวน การออมจะมีลักษณะตรงกันข้ามกับการลงทุนซึ่งเป็นตัวแปรอัตโนมัติ (autonomous)...

(2) สมมุติฐานที่สอง กลไกตลาดในสภาวะจะก่อให้เกิดภาวะสมมูลอื่น แม้ภาวะสมมูลนี้เป็นดุลยภาพในระบับการจ้างงานไม่เต็มที (less-than-full employment equilibrium)...

(3) ในระยะสั้น ราคาสินค้าคงที่หรือเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงราคาเป็นเพียงของต้นทุนและอัตราค่าจ้าง...

(4) ขอบสมมุติฐานของ Keynes ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงินคือ อัตราการหมุนเวียนของเงิน (velocity of Money) มีลักษณะไม่คงที่ Keynes ไม่เห็นด้วยกับ MV = PT...

ความต้องการถือเงินและอุปทานของปริมาณเงิน ซึ่งหากเอกชนจะมีควมรือสึกว่าค่าเงินมากกว่าปกติก็อยู่ในภาวะไม่สมดุล...

ส่วนนโยบายการเงินนั้น มีมาตั้งแต่สมัย classic และมาในบทบาทสำคัญ ในสมัยแห่งทฤษฎีการเงินที่ศึกษาแนวคิดมาจาก Friedman หนังสือ Money and Economic Development...

จากนี้ Friedman วิจารณ์ทฤษฎีของ Keynes ว่า Keynes ผิดตรงที่ Keynes ไม่ประเทศพยายามค่าแรงอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำโดยใช้นโยบายการคลังแบบ (cheap money)...

(1) รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมปริมาณเงิน (เงินนี้เรียก ว่า high-powered money) ซึ่งได้แก่เงินสดในมือประชาชน...

คำให้การเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่ง

อาจารย์เกียรติ สุภาพ
คณะมนุษยศาสตร์

เรื่องนี้ฟังชื่อเรื่องแล้ว หลายคนอาจจะตกอกตกใจว่า ใครถูกฟ้องร้องคดีเรื่องอะไร ? หรืออาจจะสงสัยว่าเหตุการณ์เรื่องอะไร เป็นคนกล่าว หรือชื่อของความเห็นใจอะไร ครับ...ก็แล้วแต่จะท่านจะมอง เพราะเรื่องราวความขัดแย้งกันมันห้ามกันไม่ได้ แต่เรื่องทั้งหมดจะเล่าให้ท่านฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องจริง เรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ สวป. มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเป็นเรื่องที่กล่าวถึงความรู้ความเข้าใจความสามารถของทุก ๆ ท่านแน่นอนและวิธีการแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

คงเป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักศึกษาไปตลอดอยู่ในบริบทของมหาวิทยาลัย (Transcript) หรือหนังสือสำคัญแสดงว่าสำเร็จการศึกษาครับ สวป. แล้วว่า แต่ละคนต่างก็ประสบปัญหาความเข้าใจไม่เท่ากัน บางทีร้องเพลงร้องแล้วร้องจนไม่รู้ก็จบก็ยังไม่ได้อ่านหนังสือสำคัญที่ชื่อกรณ... "อะไรกันนักหนา จบ Transcript ที่โรงเรียน จบแค่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2519 แล้วต้องรออีก ของหนูจบภาค 2 ปีการศึกษา 2519 ก็ยังต้องรออีก" นี้คือคำโอ้อวดของครูของโรงเรียน Transcript และหนังสือสำคัญว่าสำเร็จการศึกษา สมอยากให้ทุกท่านได้วางใจเป็นกลาง แล้วลองฟังคำให้การฉบับนี้ดูซิครับ เมื่อท่านจะตั้งใจอ่านและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้ขึ้นกว่านี้ก็ได้ เริ่มตรงนี้เลยนะครับ

เมื่อ สวป. ได้รับคำร้องขอ Transcript หรือหนังสือสำคัญว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะแยกคำร้องว่า นักศึกษาคนนั้นสำเร็จการศึกษามาเท่าใด ถ้าเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามา 2 ปีการศึกษา 2519 ขณะนี้ (28 กันยายน) ก็ไม่มีปัญหาเพราะกระทรวงทบวงกรมฯ ภาค 2 ปีการศึกษา 2519 อาจารย์เจ้าของวิชาได้มาตั้งบัตรคัดเกรดตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์ผลตรวจสอบออกมาได้ครบทุกกระบวนวิชาแล้วเมื่อต้นเดือนกันยายนี้อเอง เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบผลการสอบที่ สวป. ได้เลย ไม่ต้องตอบตามไปที่คณะ

แต่ถ้าเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2519 ท่านจะต้องรออยู่พักหนึ่งก็เพื่ออย่างน้อยที่สุดก็ 15 วัน หรืออาจจะนานกว่านั้น ทำไม่จึงช้า ? ระยะเวลาทำไมเท่ากันละ ? ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนวิชาที่ท่านลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนว่า ท่านลงทะเบียนวิชาอะไรไปบ้าง ? ถ้าเป็นวิชาที่อาจารย์เจ้าของวิชามาตั้งบัตรคัดเกรด และตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ก็เร็ว เพราะไม่ต้องส่งไปตรวจสอบที่คณะ แต่ถ้าเป็นกระบวนวิชาที่อาจารย์เขายังไม่มาตั้งบัตรคัดเกรด และตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สวป. ท่านก็ต้องเสียเวลาเวลานาน เพราะ สวป. ต้องออกหนังสือตอบตามไปยังคณะต่างๆ ที่นักศึกษาเรียนเอกลงทะเบียนเรียน เมื่อคณะได้รับแล้วจะส่งเรื่องไปยังอาจารย์เจ้าของวิชาตรวจสอบว่า นักศึกษาผู้นี้ ลงทะเบียนวิชาที่สอบได้เกรดอะไร แล้วคณะก็จะส่งกลับไปยัง สวป. แล้ว สวป. จึงจะออกหนังสือสำคัญให้ต่อไปได้

เดี๋ยวครับ อย่างเพิ่งสงสัยว่า ผลสอบอาจารย์เขาคิดประกาศให้ทราบที่คณะแล้ว สอบตามไปทำไมอีกละ ? เมื่อกำลังจะตอบว่า การประกาศผลโดยวิธีออกชื่อ-นามสกุล คือวิธีที่น่าพึงพอใจ อาจารย์นั้น เป็นการประกาศข่าวความมีชื่อเสียงเป็นการประกาศผลที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบ การประกาศผลสอบที่ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ อาจารย์เจ้าของวิชาต้องทำดังนี้

- 1) ตรวจสอบผลสอบให้คะแนน และให้เกรด
- 2) ไปตั้งบัตรกระบวนวิชา (น.ร. 26) แยกเกรดที่ สวป. ว่า (ขณะที่เขียนคำให้การนี้ 28 กันยายน 2520 เวลา 16.00 น.) ยังมีกระบวนวิชาอีก 3 กระบวนวิชา ยังไม่มาดำเนินการในขั้นนี้ที่ สวป. เช่น กระบวนวิชาเหล่านี้แยกเป็นของคณะบริหารธุรกิจ 1 กระบวนวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 2 กระบวนวิชา)
- 3) ส่งมอบบัตรกระบวนวิชาที่แยกเกรดแล้วให้คอมพิวเตอร์พิมพ์เกรด
- 4) เมื่อคอมพิวเตอร์พิมพ์เกรดแล้วจะส่งกลับไปยังอาจารย์เจ้าของวิชาตรวจสอบความถูกต้อง

๖) อาจารย์เจ้าของวิชาตรวจสอบความถูกต้องว่ามีแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่

* ยังมีแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไร อาจารย์เจ้าของวิชาต้องรีบตอบกลับไปยัง สวป. เพื่อ สวป. จะได้พิมพ์แก้ไขให้ใหม่

* ถ้าไม่มีแก้ไขอะไร คือถูกต้องสมบูรณ์แล้ว อาจารย์เจ้าของวิชาไม่ต้องรีบตอบให้ สวป. ทราบเช่นกัน เพื่อ สวป. จะได้ดำเนินการในขั้นต่อไปได้

มาซึ่งขั้นตอนที่ 5 นี้ อาจารย์หลายท่านตรวจดูแล้ว ถูกต้องแล้ว ก็รีบส่งไว้ ไม่ได้แจ้งให้ สวป. ทราบ ทาง สวป. ก็รอดบางกระบวนวิชาต้องติดตามทวงถามด้วยหนังสือหลายหนก็ยังเฉิบ ไม่ได้รีบคำตอบยืนยันว่าถูกต้องหรือไม่ แล้ว สวป. ก็พิมพ์ผลสอบที่สมบูรณ์ไม่ได้

ขณะที่เขียนนี้ (28 กันยายน 2520) ยังมีกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2519 ยังไม่ครบถ้วนเกินความถูกต้องของมหาวิทยาลัยไปยัง สวป. 16 กระบวนวิชา แยกเป็น

คณะ	จำนวนกระบวนวิชาที่ยังไม่ครบถ้วนเกินความถูกต้อง
นิติศาสตร์	5
บริหารธุรกิจ	1
วิทยาศาสตร์	4
เศรษฐศาสตร์	6
รวม	16 กระบวนวิชา

รวมความแล้วขณะนี้ สวป. ต้องรอกระบวนวิชาต่าง ๆ อีก 16 กระบวนวิชา (ยังไม่ไปถึงบัตรแยกเกรด 3) ไปตั้งบัตรคัดเกรด และยืนยันความถูกต้องของเกรด จึงจะพิมพ์ผลสอบทุกกระบวนวิชาได้ ทั้งนี้เพราะระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปัจจุบันต้องรอให้ทุกกระบวนวิชาในภาคนี้ ๆ มาตั้งบัตรคัดเกรดถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึงจะพิมพ์ผลการศึกษา (Transcript) หรือพิมพ์

เมื่ออาจารย์เจ้าของวิชาแยกเกรดและตรวจสอบผลถูกต้องแล้ว ส่งคืนกลับไปยัง สวป. คอมพิวเตอร์จะพิมพ์ผลสอบทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ถ้าใครยื่นคำร้องขอ Transcript หรือหนังสือสำคัญ เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบได้โดย

ในช่วงนี้ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2519 จึงต้องรอแล้วรออีก เพราะ สวป. ไม่มีผลสอบภาคฤดูร้อนอยู่ในมือครบ เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ต้องรอให้ สวป. ตอบตามตรวจสอบไปยังคณะ เมื่อได้รับคำตอบจากคณะแล้วนักศึกษาเรียนเอกเรียนภาควิชาจะทยอยส่งคำร้องมาเท่าไร ต้องเสียเวลาคอยผลการตรวจสอบมากเท่าไร บางทีรอ รอจนเหวี่ยงเหวียง

ปัญหาที่ สวป. ประสบอยู่ขณะนี้ คือ

1. ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ต่ำ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปัจจุบันไม่สามารถแยกพิมพ์ Transcript เป็นรายบุคคลได้ ต้องรอพิมพ์พร้อมกันทุกกระบวนวิชาทุกคน
2. แต่ละหน่วยงานไม่ทราบปัญหาข้อนี้ของ สวป. ว่าถ้าเรื่องนี้เป็นสาเหตุที่มีปัญหาตามมากี่ข้อ อะไร
3. ขาดกำลังคนที่ปฏิบัติงานในเรื่องนี้

หนทางแก้ปัญหา เคยมีการพูดเสนอแนะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยจากหลายครั้ง แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แก้ คือ

1. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพกว่าปัจจุบันโดยด่วน หากมีวิธีแก้ปัญหาข้อนี้เรื่องอื่น ๆ จะตามมาทั้งหมดอีกอัน
2. ทนายงานแต่ละหน่วยงานควรได้ประสานงานร่วมมือกันด้วย ปัญหาส่วนนี้ทุกปัญหาทุกหน่วยงานต้องให้ทราบสำคัญร่วมกันแล้ว อาจารย์หรือบุคลากรที่บรรจุใหม่ควรจะได้มีการปฐมนิเทศงานในหน้าที่ให้ทราบและเข้าใจปัญหาข้อนี้ด้วย
3. ควรปรับปรุงระบบงาน และเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ การทำ Transcript และหนังสือสำคัญใหม่

นี่คือคำให้การอันเกิดจากสติปัญญาอันน้อยนิดของข้าพเจ้า ท่านละ ? อันแล้ว ฟังแล้ว เกิดความคิดเห็นเช่นไร โปรดเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหานี้ สวป. ผู้ปฏิบัติบ้างสิครับ เพื่อความเจริญก้าวหน้าวิวัฒนาการของรามคำแหงร่วมกัน

ความต้องการทางนันทนาการของชาวกรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีรัตน์ ธำมณีรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
ม.ร.0601.033.0332/2520.07.27[003-008]

ทุกคนต้องการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากภาระกิจประจำวัน ซึ่งสภาวะความเครียดในการประกอบภาระกิจประจำวันเช่นว่านั้น เป็นสิ่งทำลายสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจของคนเราให้เสื่อมลงได้เป็นลำดับ ฉะนั้นหากคนเราได้รู้จักใช้เวลาว่างหลังประกอบภาระกิจอันหนักมาตลอดทั้งวันเพื่อการเลือกใช้กิจกรรมทางนันทนาการ* ที่ตนชอบและพอใจจะทำให้สุขภาพทางจิตแจ่มใสสดชื่น ร่างกายก็เกิดความแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะเผชิญกับภาระกิจในวันรุ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความหวัง ชีวิตของคนเราเกิดมาไม่ใช่เพื่อทำงานอย่างเดียว แต่ชีวิตต้องมีการพักผ่อนหย่อนใจสนุกสนานเพลิดเพลินด้วย จึงมีผู้กล่าวว่า "นันทนาการไม่ใช่ชีวิต แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต" (Recreation is not a life, but it is a part of life.) ส่วนหนึ่งของชีวิตนี้เป็นส่วนสำคัญ เพราะจะช่วยให้คนเรามีสุขภาพจิตดี และสุขภาพทางกายแข็งแรงซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นปัจจัยทำให้ชีวิตมีความสุขและยืนยาวนาน หากชีวิตเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดตลอดเวลา และสุขภาพทางกายเสื่อมโทรม หนทางไปสู่โรงพยาบาลโรคจิตและความตายก็เร็ววันเวลาเร็วก็ขึ้น

ชาวกรุงเทพมหานครต้องการนันทนาการ

กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน นับว่าเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรหนาแน่นเมืองหนึ่งของโลก แต่เป็นเมืองที่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางนันทนาการสำหรับประชาชนน้อยที่สุด (ทั้งนี้ไม่พูดถึงสถานที่ขอบนวด บาร์ และไนท์คลับ ซึ่งอาจจะคิดอันดับหนึ่งของโลก) ในเรื่องนี้มีหลักฐานสนับสนุนเกี่ยวกับการสำรวจเนื้อที่ของสวนสาธารณะ** (Park) ของเมืองสำคัญ ๆ ทั่วโลกและเปรียบเทียบให้เห็นอีกรัตนาเนื้อที่เป็นตารางเมตร ต่อประชากร 1 คน พบว่ากรุงเทพมหานครของเราเป็นอันดับสองรองจากไทเป คือมีเนื้อที่ 0.5 ตารางเมตร ต่อประชากร 1 คน (ไทเป 0.4 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน) ซึ่งเป็นเนื้อที่น้อยที่สุด การสำรวจนี้ประมาณ 4 ปีมาแล้ว ขณะนั้นประชากรกรุงเทพมหานครไม่ถึง 5 ล้านคน เข้าใจว่าปัจจุบันนี้คงพื้นที่ไทเปไปแล้ว เพราะเนื้อที่สวนสาธารณะมีแต่คงเดิมกับพหุหลายไป

สภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครก็เหมือนเมืองใหญ่ทั่วไปเต็มไปด้วย "ป่าคอนกรีต" ไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่ก็คิดว่าแล้วร้ายกว่าเงินจะได้คนซึ่งแวดล้อมที่ทำลายสุขภาพของประชาชนให้เสื่อมโทรมชนิด "คอหมองส่ง" ใต้ถอยอกเสีย น้ำเสีย ไส้โครก และเสียงอึกทึก ซึ่งสิ่งที่ว่ายากที่สุด และเป็นตัวการสำคัญทำให้อากาศเสียคือรถยนต์ โดยเฉพาะรถประจำทางพันคันต่างโม่ง รวากับใช้ด้านและเสียงจากท่อไอเสียรถยนต์โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซด์ทำลายประสาทของชาวกรุงจนจะเป็นโรคประสาทไปตาม ๆ กัน นอกจากนี้สนามกีฬา สนามเด็กเล่นมีไม่พอหรือมีน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร ฉะนั้น ชาวกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีการนันทนาการมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของตนให้มีความแข็งแรงสามารถต่อสู้กับสภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมทั้งเพื่อพักผ่อนหย่อนใจคลายความตึงเครียดจากปัญหาชีวิตและความยุ่งวุ่นวายในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถประกอบภาระกิจในวันต่อไปอย่างมีความสุข

กรุงเทพ 4 ต้องพัฒนาพื้นที่สนามและสนามเล่น

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการศึกษา และธุรกิจ จึงทำให้มีประชากรจำนวนมากที่อยู่ในวัยการศึกษา หรือจบการศึกษาในระดับต้นไปแล้วยังมีมาก แต่จะเห็นว่าสนามเด็กเล่น สนามกีฬา และที่ว่างสำหรับวิ่งเล่นมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับประชากรสนามเช่นว่ามีได้หลายความยิ่งสนามขนาดสนามศุภชลาศัย หรือสนามกีฬาแห่งชาติ แต่สนามวิ่งที่ว่างสนามกีฬาโล่งอากาศบริสุทธิ์ให้เด็กเยาวชนได้วิ่งเล่นกีฬาตามที่เขาสนใจ มีสนามหินซีเมนต์ทำสนามรถล้อเล็ก บาสเกตบอล สนามเทนนิส สนามฟุตบอล

บ่อนแห่งใหม่ที่เรียกว่า "ตลาดหลักทรัพย์"

โดย ดร. โทนี โอลิเวอร์ และ ดร. ส.ดร. เมธี คูยจินดา
ผู้อำนวยการบริหาร ภาควิชาบริหารธุรกิจ

ท่านที่ติดตามข่าวรวมฯ มากน้อยเวลา คงจะยังจำได้ว่าเมื่อประมาณ 2 ปีมาแล้ว อาจารย์ (ลาว) ท่านหนึ่งได้เขียนบทความเรื่องตลาดหลักทรัพย์ (ไทยเฉพาะของไทย) ไว้อย่างละเอียด ท่านอาจารย์ผู้แต่ง "สะกึ่ง" ถ้าให้ทราบข่าวตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ขยายตัว (พัฒนา) ไปอย่างมาก และกำลัง "ฮือ" อยู่ในกรุงเทพฯ ในขณะนี้ ตลาดหลักทรัพย์ไทยกำลังกลายเป็น "บ่อน" ขนาดใหญ่ เป็นบ่อนที่ผิดกฎหมายหรือไม่ก็ไม่มีใครทราบ เช่นเดียวกับกรณีของสนามกอล์ฟหรือโบว์ลิ่ง แต่เป็นบ่อนอย่างแน่นอน

หนังสือพิมพ์หลายฉบับได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ ท่านรัฐมนตรีคลัง ก็ได้ออกคำชี้แจงอย่างยืดยาวว่าไม่มีอันตราย เพราะทางการโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการต่าง ๆ รั้งกุมอง และ (กำลัง) จะมีการตรวจสอบบริษัทซื้อขายหุ้นเพื่อหาข้อผิดพลาด ฯลฯ และคุณเสกวี ท่านผู้จัดการตลาดหุ้น ก็ได้ชี้แจงกับนักข่าวหลายครั้งแล้ว ในทำนองเดียวกัน แต่ก็มิได้มีผู้ใดหลายท่านที่กำลังหวินวิตกว่า

ท่านที่กล้ากลั่น "ตลาดหลักทรัพย์" หรือ "ตลาดหุ้น" ทำหน้าที่เป็นแหล่งกลางสำหรับการขายและการซื้อบรรดาหลักทรัพย์ต่าง ๆ ชนิดที่เรียกว่า "สิ่งทรัพย์สิน" เช่น พันธบัตรของทางการ ระดับตั้งแต่รัฐบาลลงมาจนถึงระดับสหภาพ หุ้นของบริษัท หรือ หุ้นกู้ ฯลฯ

- คำว่า "ตลาด" มีความหมายหลายประการ เช่น
1. บางครั้ง หมายถึง "สถานที่" ซึ่งบรรดาคนขายหน้า (คนกลาง) และพ่อค้าไปพบปะกันเพื่อประกอบกิจการของพวกเขา
 2. บางครั้ง หมายความว่า "บุคคล" ที่ไปพบปะกัน
 3. บางครั้ง ก็หมายความว่า "ธุรกิจทั้งหลาย" ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการพบปะกันนี้

ในความหมายทั้ง 3 ประการข้างบนนี้ "ตลาดหลักทรัพย์" (ตลาดหุ้น) มีลักษณะเป็นแหล่งที่ (ตลาด) และตลาดนี้ผลิตให้มีการจัดตั้ง "องค์กร" (องค์กร) พิเศษขึ้นเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

(1) ตลาดหลักทรัพย์ เป็นตลาดชนิดหนึ่ง กล่าวคือ เป็นสถานที่ซึ่งอุปสงค์ (demand) และอุปทาน (supply) ของหลักทรัพย์ได้มีโอกาส "พบปะกัน" (คือซื้อ-ขายกัน) อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์นี้แตกต่างจากตลาดสินค้า (ตลาดธรรมดาๆ) เพราะเหตุว่ากับหลักทรัพย์ (เช่น พันธบัตรหรือหุ้น) มีการซื้อขายกันโดยมิได้มีผู้ใดแนะนำผู้ซื้อหรือผู้ขายให้รู้จักกัน (ตามระเบียบ) ส่วนใหญ่ไม่มีการโอนหรือการขนย้ายสินค้า (พันธบัตรหรือหุ้น) นั้นแต่ประการใด ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์จึงเป็นตลาดแบบซึ่งทำหน้าที่เป็น "คนกลาง" ของความก้าวหน้าชนิดหนึ่งของเศรษฐกิจ (ของประเทศ) และเป็นสาเหตุให้มีการกระทำกิจการที่อาจมีค่าเป็นจำนวนมหาศาล (ร้อย ๆ ล้านบาท) ในระยะเวลาสั้น ๆ (1-2 ชม.)

(2) ตลาดหลักทรัพย์ มีความคล้ายคลึงกับ

ตลาดประเภทที่นักเศรษฐศาสตร์ เรียกว่า "ตลาดที่สมบูรณ์" กล่าวคือเป็นตลาดซึ่งมีการเปรียบเทียบ "สินค้า" กันได้อย่างสะดวก เพราะสินค้าหนึ่ง ๆ เป็นหลักทรัพย์หรือหุ้น ฯลฯ ที่มีลักษณะเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันเมื่ออยู่ที่หมวดเลขหมายต่างกัน (ของหุ้น) เท่านั้น หน่วยและสถานที่ออกจำหน่ายหลักทรัพย์ และเวลาที่จำหน่ายออกมา ฯลฯ ไม่ใคร่มีความสำคัญไว้ในการซื้อขาย ณ สถานที่แห่งหนึ่ง (เช่น ตลาดหลักทรัพย์กรุงเทพฯ) หรือในช่วงเวลาใดช่วงหนึ่ง (เช่น 12 ถึง 13 นาฬิกา) นอกจากนี้มาตรการต่าง ๆ ทางเทคนิคก็ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานอย่างพอเพียงทุกเวลา และผู้สนใจมองเห็นสภาพของตลาดอย่างปุบปั้ง มาตรการต่าง ๆ นี้มีผลให้ราคาของหลักทรัพย์แต่ละหน่วยถูกกำหนดขึ้น

การซื้อขายและการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ มีลักษณะเป็นการ "แก๊งกำไร" หรือเล่นการพนันอย่างชัดเจนทีเดียว เพราะว่าการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์นี้ ผู้ซื้อไม่ประสงค์จะเก็บไว้ใช้เอง ที่ซื้อก็เพราะถือโอกาสที่ราคา "ต่ำ" การแก๊งกำไรจะมีประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ต่อเมื่อการซื้อหรือการขายเป็นผลของการกำหนดตามเหตุตามผล และการกำหนดตามเหตุตามผล จะไม่เป็นเหตุให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงรุนแรงนัก การแก๊งกำไรอีกประเภทหนึ่ง (ซึ่งฝรั่งเรียกว่า speculation jeu) เป็นการพนันที่แท้จริงทีเดียว เพราะการซื้อหรือการขายไม่อาศัยข้อมูลใด ๆ ในการตัดสินใจซื้อขาย อันที่จริงคือผู้แก๊งกำไรแบบนี้มีมาก การแก๊งกำไรวิธีที่ 3 อาศัยวิธีการที่มีข้อสงสัยสูงวิธีเช่นที่เล่นไปแต่เพียง (เช่น ประกาศว่าเท็จ) วิธีนี้ฝรั่งเรียกว่า agiotage การใช้วิธีการอื่น "ไม่ซื้อ" ก็เพื่อได้ราคาตามที่ต้องการ การกระทำแบบนี้มีผลที่มักจะขัดกับผลประโยชน์ของส่วนรวม

การแก๊งกำไรแบบต่าง ๆ นี้ถูกนำมาใช้กันทุกชนิดในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายจะเป็นแบบ "ซื้อขาย-สต" หรือแบบ "ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง" (ซื้อ-ขายเชื่อ)

ตลาดหลักทรัพย์เป็นตัวอย่างอันดีของ "จิตวิทยา" ของการซื้อการขาย การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นผลของข้อมูลต่าง ๆ ที่ "แปรสลับ" รวดเร็วมากและมีผลให้ "มีการแสดงออกซึ่งจิตวิทยาของมวลชน" ที่ชัดเจนมาก การปฏิบัติการอย่างไวเทคไว้ผลเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (เหลือเกิน) ในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะมีการทางจิกไปไม่ใคร่ปกติ (มีความยยะ) การเปลี่ยนแปลงของราคามีได้เป็นผลของการกำหนดทางเศรษฐกิจแต่ประการใด

1) การเปลี่ยนแปลงของราคาอาจรุนแรงมาก เพราะอาจเป็นผลของการเปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนใจ) อย่างรุนแรง Lewin และ Katona (นักเศรษฐศาสตร์) ได้ศึกษาความล้มเหลวของโครงสร้างทางด้านจิตวิทยาภายใต้อิทธิพลของเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น ภายใต้เหตุการณ์ระหว่างประเทศที่สำคัญเป็นต้น ผู้แก๊งกำไรมักมีเงินไขของธุรกิจหรือรายได้จากธุรกิจ ดีกว่าลงทุนไปเท่าใด อนาคตจะเป็นอย่างไร เราจะสนใจต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้น ราคาที่ลดลงถึง 10, 15, 20% เป็นเหตุการฉีกหักขึ้นบ่อยครั้ง

การตั้งผลเลิศ อาจมีผลหนักหน่วง อย่างเหลือเกินในตลาดหลักทรัพย์ จนเป็นเหตุให้ราคาของหลักทรัพย์ขึ้นสูงขึ้นไปโดยไม่หยุดพัก ตัวอย่างเช่น เมื่อนักแก๊งกำไร (หรือเซียน) พากัน "เฮโลสาละพา" มาซื้อหรือหลักทรัพย์ใน

อ่านต่อหน้า 5

แนวความคิดของ KEYNESIAN และของ FRIEDMAN ต่อจากหน้า 2

(2) เมื่อปริมาณเงินเปลี่ยนแปลง รายได้จะเปลี่ยนแปลงก่อนระดับราคาในขั้นแรก ๆ ราคาแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย นั่นคือ ปริมาณเงินมีผลต่อรายได้ในระยะสั้นและมีผลต่อระดับราคาในระยะยาว

(3) หลังจากรายได้เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินประมาณ 6 ถึง 9 เดือน ระดับราคา จึงจะเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินกับภาวะเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นโดยใช้เวลาประมาณ 12 ถึง 18 เดือน

(4) ในระยะยาวนั้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) จะเกิดขึ้นด้วยปัจจัยอื่น ๆ ไม่ใช่เพราะแรงผลักดันทางด้านปริมาณเงิน ปัจจัยอื่น ๆ เหล่านี้ได้แก่ประสิทธิภาพของ แรงงาน เทคโนโลยีการผลิต ฯลฯ ใหม่ ความเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการอื่น ๆ

(5) การเปลี่ยนแปลง ปริมาณ เงิน มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยในทางตรงกันข้ามแต่ในระยะต่อมาอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับปริมาณเงิน หมายความว่า เมื่อธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงินผลประโยชน์แรกคือ จะผลิตให้อัตราดอกเบี้ยต่ำลงแต่ภายหลังอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาอย่างยิ่งในกรณีที่ หน่วยเศรษฐกิจมีการคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ ผู้ให้กู้คาดว่าระดับราคาจะสูงในอนาคตจึงเรียกดอกเบี้ยจากเงินกู้สูงกว่าเดิมเป็น price expectations ซึ่งจะให้อัตราดอกเบี้ยสูง

(6) ปฏิกิริยาการผันเงินเพื่อไปกระตุ้นที่ใด มักจะเนื่องมาจากเงินเสมอ ถ้าปริมาณเงินไม่เพิ่มขึ้นก็จะไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้ก็ควรลดปริมาณเงิน

(7) นโยบายการคลังนั้นอาจจะก่อให้เกิดเพื่อหรือเกิดเงินเฟ้อก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณเงินที่รัฐบาลสร้างขึ้นนี้เกี่ยวข้องการพิมพ์ธนบัตร หรือด้วยการสร้างเงินโดยธนาคารพาณิชย์ หากรัฐบาลใช้นโยบายภาษีหรือเงินใหม่อาจจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อ

(8) ปริมาณเงินตาม แนวความคิดของพวกเขา monetarism นั้นคือเงินในมือประชาชน (currency) บวกด้วยเงินฝากประเภทกระแสรายวัน (demand deposits) รวมทั้งเงินฝากประจำ (time deposit) ความหมายของเงินจึงมีความหมายแบบกว้าง ถ้าจะให้เกิดขึ้นเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจแล้ว รัฐบาลจะต้องกำกับควบคุมปริมาณเงินให้กว้างมี ฉะนั้นจะไม่สามารถควบคุมปริมาณเงินได้เสมอ

Friedman จึงสรุปได้ว่า นโยบายซึ่งธนาคารกลางควรถือปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยง หรือป้องกันเศรษฐกิจซึ่งกัน ธนาคารกลางจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงปริมาณเงินในขอบเขตที่มากเกินไปจนนโยบายการเงินที่ ธนาคารกลางควรจะต้องเพิ่มปริมาณเงินในลักษณะสม่ำเสมอ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อแต่ละปีนั้นควรจะเท่ากับอัตราการเพิ่ม ของผลิตภัณฑ์ ประชาชาติในระยะยาว นั่นคือรัฐบาลไม่ควรจะใช้นโยบายการเงิน เพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจในระยะสั้น ไม่ควรใช้นโยบายการเงิน เพื่อเป้าหมายการจ้างงานเต็มที่หรือ เพื่อเป้าหมายทางเสถียรภาพของระดับราคาในระยะสั้น รัฐบาลควรต้องส่งเสริมบรรยากาศทางการเงินให้ราบรื่น เพื่อให้กลไกตลาดก่อให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในตัวของมันเอง

M. Friedman "Key Propositions of Monetarism" ในหนังสือชื่อ the Counter Revolution on Monetary Theory London : winoo II Foundation, International Economic Affairs p. p. 22-26